



ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)  
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๙ สายงานการสอน (ว ๙/๒๕๖๔) และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๑๐ สายงานบริหารสถานศึกษา (ว ๑๐/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ ทุกปีงบประมาณ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกรุง ม่วงนาครอง)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เขต ๒

\*\*\*\*\*

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งผู้รับการประเมิน	ประธานคนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	ประธานคนที่ ๒ (กรรมการ)	ประธานคนที่ ๓ (กรรมการ)
<b>๑. รองผู้อำนวยการ</b> ๑. นางจิตติมา ผลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน วัดตะเคียนงาม	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นายชูชาติ คาคสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสุขไพรวัง	ดร.ปนัดดา จันทูย ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเกาะลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๒. ปฐมวัย</b> ๑. นางวิณี ชื่อดวง ครู ชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวเยาวภา บุตรดีวงศ์ ครู ชำนาญการ ๓. นางสาวนิลวรรณ อาจเอื้อ ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางสิรินทร ทองหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขาน้อย	ดร.อัญชลี สารสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๓. ภาษาไทย</b> ๑. นางสาวจจิตร อุตการ ครู ชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาวนงลักษณ์ ตระกูลดี ครู ชำนาญการ ๔. นางสาวณัฐสุดา บุญหงษ์ ครู ชำนาญการ ๕. นางสาวภัสราภรณ์ ฤทธิภา ครู ชำนาญการ ๖. นางสาวศิริยุพา พงษ์ผึ้ง ครู ๗. นางสาวพูนทรัพย์ ยิ้มมะลิ้ง ครู	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางวรินดา โทล์เหลียน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก	ดร.อัญชลี สารสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๔. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)</b> ๑. นางจันทวรรณ เจริญพร ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางสาวชุติมา สิ้นธุวานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสองสลึง	ดร.ปนัดดา จันทูย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเกาะลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งผู้รับการประเมิน	ประธานคนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	ประธานคนที่ ๒ (กรรมการ)	ประธานคนที่ ๓ (กรรมการ)
<b>๕. คณิตศาสตร์</b> ๑. นางผกา มาศ วิทยุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ๒. นายอภิรักษ์ เพียรชอบ ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางสาวอำพรรัตน์ ชำคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุขไพรวัง	นายประพนธ์ ถนอมศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)</b> ๑. นางสาวโอปอ ยิ่งเหลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ๒. นายคมสัน คงเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นายชาติชนะ สุมาลัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่ากง	นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมเกษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชำสมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๗. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)</b> ๑. นางสาววิรัชณี ศรีอภิชาติ ครู ชำนาญการ ๒. นางสาวสุนิสา เปรมใจ ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางสาวรุ่งนภา คนเล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสองสลึง	นางสาวนิตยา สมวนาพานิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเนินสมบุรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๘. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b> ๑. นางสาวสุชาวดี แซ่ตั้ง ครู ชำนาญการ ๒. นางสาวรัฐติยา คำปิ่น ครู	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นายลำเลียง ปฏิสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุขไพรวัง	นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมเกษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชำสมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๙. สุขศึกษาและพลศึกษา</b> ๑. นางสาวอัญชลี ทองปรารงค์ ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นายบรรจบ บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพลงข้างเผือก	นายชูชาติ คาคสนิท ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุขไพรวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ
<b>๑๐. ภาษาอังกฤษ</b> ๑. นางสาวดาริน บรรจงกิจ ครู ชำนาญการ	นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม	นางศิริรัตน์ เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพลงข้างเผือก	นางกานดา ตั้งสงบ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ